




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

25 ตุลาคม 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ผจก., ไทยโพสต์, เดลินิวส์, คมชัดลึก, แนวหน้า, บ้านเมือง, คมชัดลึก, ประชาชาติธุรกิจ, Radio-สวท. ,innnews, ทีวีทุกช่อง, sondhitalk, hfocuse, bangkok-today, plewseengern, inn, thekey news, thereporters, tnn, isranews, thestandard, newtv, fm91bkk, pptvhd36, thejournalistclub, thecoverage, amarintv, thansettakij, mcot)</p> <p>- นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และ รมว.การคลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ โดยมี น.ส.แพทองธาร ในฐานะรองประธานกรรมการ นพ.ชลน่าน รมว.สธ. ผู้บริหาร สธ. รวมถึงกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ สมาคม รพ.เอกชน สปสช. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการหารือถึง 5 ประเด็นเร่งด่วน ตามนโยบายยกระดับ 30 บาท ได้แก่ ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวรักษาได้ทุกที่ นาร่อง 4 จังหวัดประกอบด้วย แพร์ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส, มะเร็งครบวงจรและการให้วัคซีน HPV, สถานชิวาภิบาล, การเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขต กทม. และสุขภาพจิต/ยาเสพติด ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ อีก 1 ชุด ทำหน้าที่ติดตามและกำกับการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ โดยให้ น.ส.แพทองธาร เป็นประธาน และมีกรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางสุขภาพในระยะยาวของประเทศ ให้คนไทยแข็งแรง ประเทศชาติมั่นคง นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ ยังได้เห็นชอบตามที่ปลัด สธ.เสนอให้พิจารณาแต่งตั้งผู้แทนในคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ เพิ่มเติม 2 ตำแหน่ง คือ นายกสภาการสาธารณสุขชุมชน และนายกสภาการแพทย์แผนไทย</p>	
<p>ถอนงบ สปสช. 2 แสนล้าน ออกจาก ครม.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (ผจก., แนวหน้า, มติชน, news1live, sondhitalk)</p> <p>-นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวว่า ในที่ประชุม ครม. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ.ขอถอนเรื่องที่คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขออนุมัติงบประมาณสำหรับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามที่สธ. เสนอของบในวงเงิน 223,615 ล้านบาท จากการพิจารณาของที่ประชุม ครม. เนื่องจากสำนักงบประมาณตั้งงบที่เสนอเหลือ 215,938 ล้านบาท จึงขอกลับไปหารือกับสำนักงบประมาณก่อนเสนอ ครม.อีกครั้ง ซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันต้องการยกระดับการให้บริการ 30 บาทรักษาทุกโรคและมีบริการใหม่ๆ เกิดขึ้นจำนวนมาก การถูกตัดงบลง 5,000-6,000 ล้านบาทจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานได้</p>	
<p>ตั้งคกก.สอบรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช กรณีนักโทษหลบหนี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน, ผจก.) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, เดลินิวส์, มติชน, ผจก., สยามรัฐ, onenews31, newtv, thaich8, mono29, pptv)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึงกรณี นช.เขาวลิต ทองด้วง หรือเสียแปง หลบหนีจากรพ.มหาราชนครศรีธรรมราช ขณะเข้ารับรักษาตัวเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2566 โดยถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นหนึ่งในขบวนการหลบหนี โดยเฉพาะช่องว่างในการยกเลิกการรักษาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ว่า มอบหมายให้จังหวัดและเขตสุขภาพในพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อาทิ ทำไม่แพทย์ถึงเลื่อนนัด ส่งตัวมาตามนัดหรือไม่ แพทย์ที่นัดป่วยจริงหรือไม่ และมีการสื่อสารคลาดเคลื่อนหรือไม่ โดย สธ. จะร่วมกับหน่วยยุติธรรมตรวจสอบเพื่อคลายข้อสงสัยของสังคม</p> <p>-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้ตั้งคณะกรรมการสอบ เบื้องต้นทางจังหวัดและเขตเป็นผู้ดูแลเนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเฉพาะพื้นที่ ส่วนกลางจะคอยกำกับและสื่อสารถึงความคืบหน้า</p>	
<p>เร่งหาทางเยียวยา กรณีเรียกคืนยาเออปีซาแทน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผจก., มติชน, เดลินิวส์, hfocuse, INN, Chiangmainews, headtopics, thestandard, amarin, yourthailand)</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. กล่าวถึง กรณี อย. สั่งเรียกคืนยารักษาโรคความดันโลหิตสูง เออปีซาแทน ว่า กรณีผู้ป่วยที่ถือยาตัวที่มีปัญหาได้ให้หยุดการให้ยานั้นอยู่แล้ว และจะมีการเฝ้าระวังอาการของกลุ่มผู้ใช้ยา แต่สารก่อกัมเริ่งต้องติดตามในระยะยาว ทั้งนี้ สธ.ให้ความสำคัญและรีบนำไปพิจารณาว่าจะมีการชดเชยเยียวยาอย่างไรให้สมเหตุสมผล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รก.เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า จากการตรวจแหล่งผลิตมีอยู่ 5 บริษัท 42 ลอต ที่มีการเรียกเก็บคืน ส่วนผู้ป่วยที่ถ้อยนาในลอตที่เป็นปัญหาดังกล่าว ขอให้ย้ายไปยัง รพ.เพื่อขอเปลี่ยนตัวยารักษาโรคเป็นตัวใหม่โดยเร็วที่สุด</p> <p>- นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.ชัยนาท กล่าวว่า สสจ.ชัยนาทตรวจสอบกับรพ.ทุกแห่งในจังหวัดแล้ว ไม่พบยาเออปีซาแทนรุ่นการผลิตที่มีปัญหา ขอให้ผู้ป่วยอย่าตื่นตระหนกและไม่ควรหยุดยาลดความดันโลหิตที่ใช้รักษาอยู่</p> <p>- นพ.วิชิน โชติปฏิเวชกุล ผอ.รพ.แพร่ เผยตรวจสอบยาลดความดันโลหิตที่ใช้ใน รพ. ไม่พบยารุ่นการผลิตที่มีการเรียกคืน ยืนยันว่ายาลดความดันโลหิตที่ได้รับจาก รพ.มีความปลอดภัย ขอให้ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงกินยาตามแพทย์สั่งต่อเนื่อง</p>	
<p>การดูแลสุขภาพแรงงานไทยกลับจากอิสราเอล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., hfocus, fm91bkk, newtv)</p> <p>- นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รักษาการแทนรองปลัด สธ. ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กล่าวถึงความคืบหน้าการดูแลสุขภาพแรงงานไทยที่อพยพจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอล ว่า ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขได้ให้การดูแลสุขภาพกายและจิตใจของแรงงานไทยที่เดินทางกลับมา 24 ชุด รวม 3,861 ราย มีผู้ป่วยส่งต่อรักษาในโรงพยาบาล 7 ราย ยังเหลือนอนรักษา 4 ราย เป็นอาการทางกาย 3 ราย คือ ภาวะกระดูกหัก, มีผื่นเรื้อรัง และแผลจากสะเก็ดระเบิด และผู้ป่วยด้านสุขภาพจิต 1 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รักษาการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้จัดทำแนวทางการดูแลใจเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ยังพำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบประเทศอิสราเอล ประกอบด้วย 1.ติดตามข่าวสารหรือเช็กข่าวที่ได้ยินจากแหล่งข่าวเชื่อถือได้ 2.พยายามใช้ชีวิตและทำกิจวัตรประจำวันที่ทำได้ 3.มีแผนสำรองสำหรับความปลอดภัยเพื่อจัดการสถานการณ์ 4.ติดต่อกับคนที่เรารัก พูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวอย่างสม่ำเสมอ 5.หากิจกรรมเพื่อลดความเครียด 6.ติดต่อขอความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต ทางไลน์สายด่วนสุขภาพจิต 1323 เพิ่มเติม สำหรับคนไทยในอิสราเอลเพื่อรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง</p>	
<p>เครื่องฉายแสงโทโมเทอราปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, fm91bkk, hfocus, thansettakij, thecoverage, ch7)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาการแทนอธิบดีกรมการแพทย์ เผย รพ.มะเร็งอุดรธานี กรมการแพทย์ ให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเครื่องฉายแสงโทโมเทอราปี (Tomotherapy) ที่ทันสมัย เป็นเครื่องแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถเปิดระบบติดตามพิกัดตำแหน่งก้อนมะเร็งที่มีการเคลื่อนไหวระหว่างการรักษา ทำให้การฉายรังสีแม่นยำ ทดแทนการผ่าตัดได้ มีผลการรักษาที่ดียิ่งขึ้น รองรับการรักษาให้บริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ</p>	
<p>วันหลอดเลือดสมองโลก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, ทวีช่อง 5, thansettakij, hfocus, thereporters, mcot, ch7)</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร รักษาการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและความพิการที่สำคัญทั่วโลก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่า 1 ใน 4 ของประชากรที่มีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไปเป็นโรคหลอดเลือดสมอง และ 90% ของโรคหลอดเลือดสมองสามารถป้องกันได้ องค์การโรคหลอดเลือดสมองโลก (World Stroke Organization: WSO) ได้กำหนดให้วันที่ 29 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันหลอดเลือดสมองโลก ในปีนี้ มีประเด็นการรณรงค์ คือ Together we are #GreaterThan Stroke : ร่วมมือกันป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสร้างความตระหนักรู้เพื่อป้องกันโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชน โดยปีนี้ประเทศไทยพบผู้ป่วยแล้วกว่า 3 แสนราย เสียชีวิตกว่า 3 หมื่นราย แนะนำประชาชนสังเกตสัญญาณเตือนด้วยตนเองตามหลักการ B.E.F.A.S.T</p>	
<p>สธ. เตือน กางเต็นท์-นอนป่า ระวัง! เสี่ยงป่วย "ไข้รากสากใหญ่"</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, nationtv)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รก.อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เตือนนักท่องเที่ยวที่ชอบกางเต็นท์นอนในพื้นที่ป่าภูเขาให้ระมัดระวังตัวโรอ่อนกักตึง เสี่ยงติดเชื้อและป่วยเป็นโรคไข้รากสากใหญ่ หรือสครับไทฟัส (Scrub typhus) โดยโรอ่อนนี้จะมีอาการอยู่ในสัตว์รังโรค คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น หนูกระแต กระรอก เป็นต้น มีระยะฟักตัวประมาณ 6-21 วัน โรอ่อนมักจะเข้าไปกัดบริเวณร่มผ้าเช่น อวัยวะสืบพันธุ์ ขาหนีบ เอว ลำตัวบริเวณใต้ราวนม รักแร้ และคอ ซึ่งเราจะมองไม่เห็น โดยอาการที่สำคัญ ได้แก่ ปวดศีรษะอย่างรุนแรงบริเวณขมับและหน้าผาก ตัวร้อนจัด มีไข้สูง 40-40.5 องศาเซลเซียส หนาวสั่น เพลียปวดเมื่อยตัว ปวดกระบอกตา มีอาการไอแห้งๆ ไต ตับ ม้ามโต และผู้ป่วยร้อยละ 30-40 จะพบแผลคล้ายบุหรี่จี้ตรงบริเวณที่ถูกโรอ่อนกัด มีสีแดงคล้ำ เป็นรอยบุ๋ม แต่ไม่ปวดและไม่คัน เป็นลักษณะเฉพาะของโรค ผู้ป่วยบางรายอาจหายได้เอง ส่วนผู้ป่วยประมาณร้อยละ 20-50 อาจจะมีอาการแทรกซ้อนได้ เช่น ปอดอักเสบ เยื่อหุ้มสมองและสมองอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจทำให้หัวใจเต้นเร็วมาก ความดันโลหิตต่ำ ช็อก และเสียชีวิตได้</p>	
<p>เดือนเด็กจมน้ำดับทุกฤดู</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊ิปหน้า 1</p> <p>- ประเทศไทยมีเหตุการณ์เด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำต่อเนื่อง ในแต่ละปีพบเฉลี่ยวันละ 2 คน ช่วงที่เสียชีวิตบ่อยที่สุดคือ ฤดูร้อน-ช่วงปิดเทอม โดยเฉพาะ เม.ย. แต่ในปี 2566 นี้ เฉพาะช่วงเดือนส.ค. ถึงต้นเดือน ต.ค. พบว่ามีเหตุการณ์เด็กจมน้ำเกิดขึ้นบ่อย สะท้อนว่าเกิดบ่อยได้ทุกฤดู ข้อมูลกรมควบคุมโรค พบว่าเด็กเล็กอายุ 5-9 ปี เป็นกลุ่มเด็กที่น้ำเป็นห่วงที่สุด และให้คำแนะนำการช่วยชีวิตคนที่จมน้ำว่า ให้นำคนจมน้ำออกจากที่เกิดเหตุให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยเร็วที่สุด จัดทำให้อนุบาล รวบรถ จากนั้นให้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือหรือเรียกรถพยาบาลทันที โดยต้องไม่ลืมแจ้งสถานการณ์ สถานที่เกิดเหตุ หมายเลขติดต่อกลับ</p>	
<p>ถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (amarintv)</p> <p>-จากกรณีที่พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประมาณ 103 คน ไปรายงานตัวที่ อบจ.ศรีสะเกษ เนื่องจากได้ขอถ่ายโอนไปสังกัด อบท.ตามความสมัครใจ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับคำสั่งและหนังสือส่งการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งให้ไปปฏิบัติราชการที่สังกัดใหม่แต่อย่างใด มีเพียงการแจ้งด้วยวาจาว่าให้ไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. 66 ขณะเดียวกันทางหน่วยงานต้นสังกัดเดิม ทั้ง รพ.จังหวัด รพ.อำเภอได้ทำหนังสือเรียกตัวพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ รพ.สต.ให้กลับต้นสังกัดเดิม เนื่องจากว่ายังไม่ได้รับคำสั่งและหนังสือส่งการ เป็นการไปปฏิบัติราชการสังกัดใหม่ที่ไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมายของทางราชการ</p> <p>ทั้งนี้ นพ.ทอง วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องดำเนินการตามระเบียบข้าราชการพลเรือน ดังนั้นในส่วนของบุคลากรสาธารณสุขที่สังกัดอยู่ 5 หน่วยงาน คือ รพศ. รพท. รพช. สสจ. สสอ. ได้ทำหนังสือไปที่หน่วยงานต้นสังกัดให้เรียกตัวกลับไปปฏิบัติงานที่ยังต้นสังกัดเดิมก่อนโดยด่วนที่สุด ทันทิที่ได้ทราบเรื่อง เพราะกังวลเรื่องของการขาดราชการเกิน 15 วัน ซึ่งถือว่าเป็นวินัยอย่างร้ายแรงและเป็นความผิดชัดแจ้ง มีโทษคือไล่ออกจากราชการ อยากให้บุคลากรทุกคนได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ</p>	
<p>กรม.มอ.บ.ท.ส.เป็นเจ้าภาพหลักแก้ปัญหาฝุ่นพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, linetoday)</p> <p>-ที่ประชุม กรม.มอ.บ.ท.ส.รับทราบข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับปัญหาภาวะทางอากาศที่ส่งผลต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน โดยเฉพาะฝุ่นพีเอ็ม 2.5 โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เห็นว่า ปัญหาภาวะทางอากาศมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง ควรได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ดังนี้ 1.ให้ศึกษาปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการกระจายอำนาจการบริหารจัดการสถานการณ์ไปยัง อบท. และดำเนินการจัดอุปสรรคต่างๆ 2.ทบทวนนโยบายห้ามเผา 3.พิจารณาจัดทำตัวชี้วัดที่ทุกภาคส่วนเห็นพ้องเพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการมลภาวะทางอากาศ โดยให้ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ ก.การคลัง ก.อว. ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.มหาดไทย ก.สาธารณสุข สำนักงบประมาณ ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว และสรุปผลส่งให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง เพื่อนำเสนอ กรม.ต่อไป</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมตรวจสอบข้อเท็จจริง การเผยแพร่ข้อมูลเรื่องข้ออ้าง บวมตามข้อบ่งชี้ มีผื่นแดงตามตัว ให้ระวังเลือดเป็นพิษ จากโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่า ไม่มีข้อมูลทางวิชาการแพทย์แผนปัจจุบันใดที่อธิบายข้อความที่เรียกว่า เลือดเป็นพิษ แต่จะเป็นการอธิบายถึงภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ซึ่งตามอาการที่กล่าวมาข้างต้นนั้นไม่ใช่อาการและอาการแสดงหลักของการติดเชื้อในกระแสเลือดแต่อย่างใด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thai PBS</p> <p>- กรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลตัวร้อนตลอดเวลาพบว่าร่างกายอักเสบ เสียงเส้นเลือดสมองแตกได้ เป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่าร่างกายร้อนตลอดเวลา อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย และการอักเสบ เป็นผลจากขบวนการที่ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายทำงาน เพื่อต้านอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมภายนอก แต่ในปัจจุบัน มีกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ที่เกิดจากพฤติกรรมซ้ำซาก ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไปเรื่อย ๆ จนเกิดทำลายอวัยวะต่างในภายหลัง ที่เรียกว่าเป็นอาการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งทั้ง 2 อาการไม่ส่งผลให้เส้นเลือดในสมองแตกได้</p>	
<p>ร้องลูก 5 เดือน มีหนองออกหู หมอบอกไม่อันตราย กลับมาอยู่บ้าน 5 วัน เสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไอเอ็นเอ็น, linetoday)</p> <p>น.ส.เดือน อายุ 26 ปี ร้องทุกข์ต่อนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ แจ้งว่า ลูกสาววัย 5 เดือน ป่วยคล้ายเป็นหวัด มีน้ำสีขาวข้นคล้ายน้ำหนองออกจากหู แม่พาไปพบแพทย์ รพ.เอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ตรวจอาการก่อนให้ยาแล้วกลับบ้าน 2 วัน นัดไปตรวจอีกครั้งบอกเด็กไม่เป็นอันตราย สุดท้ายวันที่ 5 เด็กเสียชีวิตเพราะปอดติดเชื้อ สงสัยการวินิจฉัย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รักษาโรคของแพทย์ ขอให้โรงพยาบาลชี้แจงและรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้น หลังรับเรื่อง นางปวีณาได้ประสาน นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ระดับ 11) และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวนี้</p>	
<p>ร้องแพทย์สภาตรวจสอบแพทย์รักษาทักษิณ สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เข้ายื่นคำร้องที่สำนักงานเลขาธิการแพทยสภา กล่าวโทษแพทย์จาก รพ.ราชทัณฑ์ และรพ.ตำรวจผู้วินิจฉัยและรักษานายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมคดีทุจริต 3 คดี กรณีทำความเห็นทางการแพทย์เอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณไม่ต้องถูกขังคุก ทำให้กระบวนการยุติธรรมเสื่อมเสียอย่างรุนแรงหรือไม่ ขอให้อนุกรรมการจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมตรวจสอบตามข้อบังคับแพทยสภาแพทย์ผู้รักษา ตามมาตรา 31-42 แห่ง พ.ร.บ.วิชาชีพเวชกรรม 2525 ซึ่งการสมรู้ร่วมคิดในการกระทำดังกล่าว อาจประพฤติผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมได้</p>	
<p>ขอแนวทางความปลอดภัยจากผู้ป่วยยาเสพติด สื่อที่นำเสนอ : เพจ Drama-addict</p> <p>- ระบุเป็นเสียงสะท้อนจากบุคลากรที่ต้องดูแลคนไข้ยาเสพติด ติดยาบ้าและกัญชา อาการก้าวร้าวรุนแรง โดยแชร์โพสต์ของผู้ใช้ชื่อ Miew Anusara เล่าประสบการณ์การทำงานใน รพ. ที่ต้องเผชิญกับผู้ป่วยยาบ้าและกัญชาอาละวาดบ่อย ๆ เกิดเหตุซ้ำๆ ล่าสุดระหว่างที่ญาติมาเยี่ยม ผู้ป่วยทำลายข้าวของ จนท.จะฉีดยาให้แต่ถูกผู้ป่วยกัดนิ้วขาด ต้องการแนวทางป้องกันดูแลความปลอดภัยในการทำงาน</p>	
<p>ร้องเรียนซุ่มขายน้ำกระท่อมและกัญชา สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ จม.ถึงเดลินิวส์</p> <p>- จดหมายจากโลกวิบัติร้องเรียนว่า บ้านอยู่ในพื้นที่ สน.สุทธิสาร มีซุ่มน้ำกระท่อมและกัญชาขายจำนวนมาก ต้องการให้รัฐบาลทบทวนเรื่องนี้ มีกฎหมายมาควบคุมให้เข้มงวด โดยเฉพาะกัญชาให้กลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิม เพราะไม่เห็นประโยชน์ ส่วนที่ใช้ทางการแพทย์ก็ให้แพทย์สั่งยาอย่างเป็นระบบ</p>	
<p>บุหรีไฟฟ้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- เครือข่ายผู้ใช้บุหรีไฟฟ้าเดินหน้าสนับสนุนบุหรีไฟฟ้าถูกกฎหมายเต็มสูบ พร้อมเสนอรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการไม่ดำเนินการตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบในบางข้อ หวังว่าไทยจะกำหนดท่าทีประเทศไทยในการประชุมเวทียาสูบระดับโลก FCTC COP 10 โดยสะท้อนความล้มเหลวของการแบนบุหรีไฟฟ้าในประเทศ</p>	
<p>เวียดนาม พบผู้ติดเชื้อเอชไอวี จากผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- เวียดนามพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร มีผลตรวจเชื้อเอชไอวี (HIV) เป็นบวก 18 คน จาก 20 คน ขณะที่ผู้ป่วยทั้ง 20 คน เข้ารับการรักษาใน รพ.แห่งหนึ่ง ในนครโฮจิมินห์ เวียดนาม ในจำนวนนี้ ผู้ป่วย 2 คนมีอาการวิกฤต เนื่องจากติดเชื้ออย่างรุนแรง</p>	
<p>วัยทำงานญี่ปุ่นนอนน้อยกว่า 5 ชม./คืน เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ejan</p> <p>- ผลสำรวจจากกระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นพบว่า ร้อยละ 27.4 ของคนทำงานที่นอนหลับน้อยกว่า 4 ชั่วโมง และร้อยละ 38.5 ของคนทำงานที่นอนหลับน้อยกว่า 5 ชั่วโมง มีแนวโน้มป่วยโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลขั้นรุนแรง จึงจำเป็นต้องแก้ไขชั่วโมงการทำงานอันยาวนาน และช่วยให้คนงานมีเวลานอนหลับพักผ่อนเพิ่มขึ้น</p>	
<p>ชาวออสเตรเลียล้มป่วย เช่นพิษยารักษาโรคเบาหวานปลอมระบาด สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- ผู้ป่วยหลายรายในออสเตรเลียถูกนำส่งโรงพยาบาล หลังจากใช้ยารักษาโรคเบาหวานโอเซมปิก (Ozempic) ปลอม บนช่องทางออนไลน์ เนื่องจากยาโอเซมปิกมีสรรพคุณในการลดน้ำหนักได้อย่างมาก ทำให้คนในสหรัฐและยุโรปนิยมนำไปใช้ในการลดน้ำหนัก นำไปสู่การขาดแคลนยา และเกิดการแสวงหาผลประโยชน์ของขบวนการอาชญากรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่ได้ระบุจำนวนผู้ป่วยหรือความรุนแรงของอาการจากการใช้ยาปลอมแต่อย่างใด</p>	